



# ความที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ โทร. ๕๖๗๒  
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๑๗/๕๕ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก  
ผู้อำนวยการกองการอนุญาต  
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ  
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

ในฐานะคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

ตามที่คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้มีมติเห็นชอบให้คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ จัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเสนอ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ ต่อคณะกรรมการ ฯ และอธิบดีกรมป่าไม้ตามลำดับ นั้น

ในการนี้ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ มาให้ท่าน ในฐานะคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยขอให้แจ้งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบ ทางไปรษณีย์ อีเมลที่ rfd\_me@hotmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการต่อไป ในการนี้ ได้มอบหมายให้คุณพัสวิ ไตรยะพานิช นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และคุณศรัณญา ดำรงโกภักดิ์ นักวิชาการป่าไม้ เป็นผู้ประสานงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ - ๑๑๗๖ - ๖๗๒๗ หรือเบอร์ติดต่อ ภายใน ๕๖๗๒ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ และแบบฟอร์ม ได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> หมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ



(ร่าง) แผนการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยง ฯ และแบบฟอร์ม

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)  
รองอธิบดีกรมป่าไม้

ประธานกรรมการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง  
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้